



GULF ไตรมาส 2 พลิกกำไร 1,881 ล.

■ บุกยอดขายโรงไฟฟ้า SPP ■ ฐานลูกค้าอุตสาหกรรมพุ่ง

นิเวศคอนเน็คท์-GULF โชว์ผลงานไตรมาส 2/63 พลิกกลับมาทำกำไร 1,881 ล้านบาท จากไตรมาสแรกที่มีผลขาดทุนสุทธิ 413 ล้านบาท รับแรงหนุนจากกำไรอัตราแลกเปลี่ยน และการรับรู้ยอดขายเต็มไตรมาส ของโรงไฟฟ้า SPP 12 โครงการ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ GTN2 รวมถึงฐานลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 2/63 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีกำไรสุทธิ 1,881 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.3% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไร 1,603 ล้านบาท และพลิกกลับมาเป็นกำไรเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/63 ที่ขาดทุนสุทธิ 413 ล้านบาท ส่วนกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่



989 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 985 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีนี้

ทั้งนี้ การเติบโตของกำไรในช่วงไตรมาส 2/63 เนื่องจากมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 892 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44% จากช่วงเดียวกันปีก่อนและเพิ่มขึ้นถึง 166.7% จากไตรมาสแรก ขณะที่รายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 8.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน มาอยู่ที่ 7,773 ล้านบาท จากการรับรู้ยอดขายเต็มไตรมาส ของโรงไฟฟ้า SPP จำนวน 12 โครงการในกลุ่ม GMP สามารถขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ได้สูงขึ้นถึง 14.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทยังรับรู้รายได้เต็มไตรมาสจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ GTN2 ในประเทศเวียดนาม และโรงไฟฟ้าชีวมวล GCG รวมทั้งฐานลูกค้าอุตสาหกรรมยังเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเดิมที่มีการขายธุรกิจ และจากลูกค้าใหม่ ขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ มิ.ย.63 เป็นต้นมา หลังจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย



พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจ.ท.)
กับ
บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)

กฟผ. ผนึก ม.อ. พัฒนาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า..... นายเรวัชชัย คงทอง รองผู้อำนวยการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม





ITEL โชว์กำไรไตรมาส 2 โต 23 %

นิวส์คอนเน็คท์-ITEL โชว์ผลงานไตรมาส 2/63 กำไรสุทธิ 57.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% รั บปัจจัยหนุนจากรายได้งานบริการโครงข่าย ที่มียอดใช้บริการดีทะลุเป้าต่อเนื่อง พร้อมปรับกลยุทธ์เชิงรุก เล็งต่อยอดธุรกิจโครงข่าย ขยายฐานลูกค้าเพิ่มแข่งขันในยุค New Normal มั่นใจปีนี้รายได้เข้าเป้า 2,400 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 2/63 มีกำไรสุทธิจำนวน 57.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหนุนจากการทยอยรับรู้รายได้การให้บริการโครงข่ายของโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (USO) และการทยอยรับรู้รายได้บริการเชื่อมต่อข้อมูลและศูนย์รับฝากข้อมูลที่ได้ทำสัญญากับลูกค้าไว้ก่อนหน้านี้ รวมทั้งบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ด้วยการกระชับต้นทุนการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการ



ณัฐนัย
อนันตรัมพร

ดำเนินงาน เพื่อพัฒนาอัตรากำไรขึ้นต้นและกำไรสุทธิของบริษัท

ขณะที่ปัจจุบันบริษัท มีงานในมือรอรับรู้ เป็นรายได้ (Backlog) อยู่ที่ 4,521.92 ล้านบาท จึงมั่นใจว่าภาพรวมผลประกอบการปี 63 จะมีรายได้ 2,400 ล้านบาทเติบโตตามเป้าหมาย ขณะเดียวกัน จากงานที่ได้รับมาจะส่งผลดีต่อการใช้ประโยชน์ของโครงข่าย (Network Utilization) ที่จะเพิ่มขึ้น

ทำให้บริษัทจะมีรายได้ต่อเนื่องเติบโตในระยะยาว และการได้รับการโครงการใหม่ๆ โดยปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างรอผลประกวดราคางานโครงการติดตั้งสายใยแก้วนำแสงให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 240 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทเตรียมเข้าเสนองานด้านงานโซลูชั่นให้บริการการศึกษาผ่านทางไกล เพื่อรองรับเทรนด์การเรียนการสอนออนไลน์ โดยจะอาศัยศูนย์บริการ USONET ของบริษัท ที่อยู่ตามพื้นที่ห่างไกลและมีระบบอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมรองรับนักเรียนที่จะมาใช้บริการ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงไตรมาส 4/63 โดยบริษัทมองเห็นถึงโอกาสที่องค์กรต่างๆ มีความตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล รวมทั้งรัฐบาลได้ทยอยผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในยุค New Normal

AGE จ่อปิดดีลโซลาร์ฟาร์ม 5MW

นิวส์ คอนเน็คท์ - AGE เผยครึ่งปีหลังเดินหน้า ขยายธุรกิจทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ ล่าสุดคว้าออร์เดอร์ถ่านหินลือตใหญ่ หวังทยอยส่งมอบปีหน้า พร้อมขุมดีลเทคโนโลยีการโรงไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต 5 MW คาดเริ่มสร้างรายได้ปลายปีนี้

นายพนม ควรสถาวร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) หรือ AGE เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังจะยังคงเดินหน้า ขยายการลงทุนทั้งธุรกิจถ่านหิน และธุรกิจโลจิสติกส์ โดยจะเน้นทำการตลาดเชิงรุกเพื่อเจาะตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งบริษัทได้มีการเพิ่มศักยภาพทีมบุคลากรเพื่อให้สามารถขยายตลาดเชิงรุกมากขึ้น หลังจากที่มีการลงทุนก่อสร้างคลังถ่านหินและโรงงานคัดแยก ที่มีระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในประเทศเวียดนาม



พนม
ควรสถาวร

ขณะที่ล่าสุดบริษัทได้ยอดคำสั่งซื้อบิลลิต (Big Lot) จำนวน 1.2 ล้านตันจากการขยายตลาดไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเร่งขยายตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะทยอยส่งมอบได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ถึงต้นปี 64 โดยภาพรวมทั้งปีนี้น่าจะมั่นใจว่ายอดขายถ่านหินจะสามารถทำได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ที่ 3.5 ล้านตัน ในส่วนธุรกิจโลจิสติกส์ บริษัทตั้งเป้าสัดส่วนรายได้ไว้ที่ 10% ของรายได้รวม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มขนาดกำลังผลิต 5 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้ และจะทยอยรับรู้รายได้เข้ามาในช่วงปลายปีนี้ สำหรับธุรกิจจำหน่ายไอน้ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการและติดตั้ง Boiler ขนาด 6 ตัน เพื่อผลิตไอน้ำในกระบวนการผลิต คาดว่า จะแล้วเสร็จและรับรู้รายได้ในช่วงปลายปีนี้เช่นเดียวกัน



TCAP ผลงานแกร่งแจกปันผล1.20บ.

นิวส์ คอนเน็คท์ - TCAP เผยผลประกอบการ ไตรมาส 2/63 และผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี63 ยังมีกำไรโดดเด่น แม้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ธุรกิจของบริษัทลูกยังสร้างผลงานโดดเด่น พร้อมมองหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมหลังยังมีเงินสดในมืออีกราว 15,000 ล้านบาท ขณะที่บอร์คมีมติจ่ายปันผลระหว่างกาล 1.20 บาท

นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เปิดเผยว่า ผลประกอบการในไตรมาส 2/63 TCAP และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 1,351 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 1,029 ล้านบาท ในขณะที่งวด 6 เดือนแรก TCAP และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 5,953 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นกำไรสุทธิของบริษัทย่อยที่สำคัญจำนวน 4,612 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 1,626 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ในงวด 6 เดือนแรกปี 63 มีจำนวน 5,345 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% จากงวดเดียวกันปีก่อน

ทั้งนี้ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19



ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทเช่นกัน โดยมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง เนื่องจากกำไรของบริษัทร่วมที่ TCAP ไปลงทุนปรับลดลงตามภาวะความรุนแรงของการแพร่ระบาดและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทลูกที่สำคัญทั้ง บล.ธนาชาติ ธนชาติประกันภัย และ ราชธานีลิซซิ่ง ยังมีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี รวมทั้งบริษัท ยังมีเงินสดคงเหลืออีกประมาณ 15,000 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ได้นำไปลงทุน เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน

ยังมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง โดยคงต้องรอให้สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายจึงจะพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสมต่อไป

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทยังมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแม้ว่าจะอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากผลกระทบของโควิด-19 จึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ซึ่งเท่ากับอัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายของปีก่อน โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 27 ส.ค.นี้

ภาพข่าว



ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%

นางสาวกานดา วัฒนา ยิ่งสมสุข ที่ปรึกษาด้านฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ผู้แทนจากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยปลอดภัย และกิจกรรมผู้ปั่นหมวกนิรภัยปั่นความปลอดภัยให้ลูกหลานชาวน่าน เพื่อให้จังหวัดน่านเป็นเมืองต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100% ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ บริษัทวิริยะประกันภัย ยังได้ร่วมสนับสนุนหมวกนิรภัยปั่นความปลอดภัย จำนวน 300 ใบ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 17 แห่งในพื้นที่จังหวัดน่านอีกด้วย

ก.ล.ต. และ ตลท. เยี่ยมชมกิจการ PRAPAT

นายสืบพงศ์ เกตุญาติ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของ PRAPAT

